

กรมพัฒนาที่ดินเร่งขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงทดแทนปุ๋ยเคมีเพื่อยกให้ครัวเรือนที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ในคุณภาพตกลงชั้นเอ็มไอยูรับซื้อจากพี่น้องชาวสวนยาง นายศรีศักดิ์ ฉานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ชื่อ-ขายปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ตราพระยูง ระหว่างวิสาหกิจชุมชนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง จ.ตรัง กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ตรัง ณ วิสาหกิจชุมชนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านปากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ว่าด้วยพื้นที่ จ.ตรัง มีวัตถุดิบสำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นมูลไก่ภูวัว ทางกรมจึงเข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติที่มีค่าธาตุ



ในการรับซื้อประมาณ 1,000 ตัน แต่กลุ่ม อินทรีย์คุณภาพสูง และเครือข่าย 8 แห่ง มีกำลังผลิตสามารถผลิตได้ไม่ถึง 1,000 ตัน ส่วนปี 2565 เทียบปีละ 1,000-1,500 ตัน การทำเอ็มไอยูในครั้งนี้นี้ตั้งแต่ปีรับซื้อไว้ประมาณ 1,500 ตันในราคา กก. จะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นผู้ผลิตและ 6.80 บาท หรือตันละ 6,800 บาท ใน ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจะได้ขยายกำลังผลิตมากขึ้น ขณะที่ราคาปุ๋ยเคมีอยู่ที่ประมาณตันละ 84,000 บาท "จะเห็นว่าปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงภายใต้การส่งเสริมของกรมพัฒนาที่ดินจะมีราคาแค่เพียง 5 ใน 1 ของปุ๋ยเคมี จึงช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมากในอนาคต ในการนำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงตราพระยูงมาใช้ในโครงการปลูกยางพาราทดแทนว่าเป็นเพราะปุ๋ยตัวนี้ อินทรีย์ปีละไม่ต่ำกว่า 4,000-4,500 ตัน ในขณะที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะในเรื่องอินทรีย์วัตถุ กำลังผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตปุ๋ย ปรับปรุงดินมีมากถึง 40% ในขณะที่ปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปนั้นมีแค่เพียง 20% เท่านั้นนอกจากนั้น เมื่อเกษตรกรชาวสวนยางนำไปใช้ใน ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พี่น้องชาวสวนยางให้การยอมรับว่าได้ผล แม้การนำไปใช้ในสวนยางจะไม่เห็นผลชัดเจน เพราะเป็นไม้ยืนต้นเห็นผลไม่ชัดแต่เกษตรกรนำไปใช้กับการปลูกพืชผักในพื้นผลชัดเจนว่าปุ๋ยตราพระยูงใช้ได้ผลดีจึง นายพรชัย ชินสกุล ประธานวิสาหกิจชุมชนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ตราพระยูง กล่าวไว้ ปัจจุบันนี้ทางกลุ่มเครือข่ายสามารถผลิตได้เพียง 8,500 ตันแต่สามารถส่งให้กยท.ได้เพียงแค่ครึ่งเดียว เพราะต้องแบ่งจำหน่ายให้กับสมาชิกเนื่องจากในภาวะที่ปุ๋ยเคมีแพง การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแม้จะต้องใช้ในปริมาณที่มากกว่าใช้ปุ๋ยเคมีถึง 2-3 เท่าตัว แต่เมื่อคิดเป็นตัวเงินแล้วการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงยังประหยัดเงินกว่าใช้ปุ๋ยเคมีถึง 60%."

พด.สบช่องปุ๋ยเคมีราคาแพง

หนุนผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

อาหาร NPK รวมกันไม่เกิน 2% ซึ่มาเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง มีค่าธาตุอาหาร NPK รวมกันได้สูงถึง 12-18% โดยมีใบรับรองคุณภาพการันตีจนเป็นที่ยอมรับเกษตรกรในพื้นที่และทางกยท. ตรังให้ความสนใจได้ทำสัญญาซื้อขาย เพื่อนำไปให้เกษตรกรชาวสวนยางในโครงการปลูกยางทดแทนได้ใช้กันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว มาปีนี้ กยท. จึงได้ทำ MOU รับซื้อปุ๋ยตราพระยูง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับวิสาหกิจชุมชนว่าผลิตออกมาแล้วมีตลาดรองรับที่แน่นอนและทางกรมพัฒนาที่ดินจึงมีแผนที่จะนำโมเดลของ จ.ตรัง ไปใช้ในพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีวัตถุดิบปริมาณมากพอสำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงใน



การนำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงตราพระยูงมาใช้ในโครงการปลูกยางพาราทดแทนว่าเป็นเพราะปุ๋ยตัวนี้ อินทรีย์ปีละไม่ต่ำกว่า 4,000-4,500 ตัน ในขณะที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะในเรื่องอินทรีย์วัตถุ กำลังผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตปุ๋ย ปรับปรุงดินมีมากถึง 40% ในขณะที่ปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปนั้นมีแค่เพียง 20% เท่านั้นนอกจากนั้น เมื่อเกษตรกรชาวสวนยางนำไปใช้ใน ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พี่น้องชาวสวนยางให้การยอมรับว่าได้ผล แม้การนำไปใช้ในสวนยางจะไม่เห็นผลชัดเจน เพราะเป็นไม้ยืนต้นเห็นผลไม่ชัดแต่เกษตรกรนำไปใช้กับการปลูกพืชผักในพื้นผลชัดเจนว่าปุ๋ยตราพระยูงใช้ได้ผลดีจึง นายพรชัย ชินสกุล ประธานวิสาหกิจชุมชนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ตราพระยูง กล่าวไว้ ปัจจุบันนี้ทางกลุ่มเครือข่ายสามารถผลิตได้เพียง 8,500 ตันแต่สามารถส่งให้กยท.ได้เพียงแค่ครึ่งเดียว เพราะต้องแบ่งจำหน่ายให้กับสมาชิกเนื่องจากในภาวะที่ปุ๋ยเคมีแพง การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแม้จะต้องใช้ในปริมาณที่มากกว่าใช้ปุ๋ยเคมีถึง 2-3 เท่าตัว แต่เมื่อคิดเป็นตัวเงินแล้วการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงยังประหยัดเงินกว่าใช้ปุ๋ยเคมีถึง 60%."

